

Số: 313 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Về việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016**  
**trên địa bàn tỉnh Kiên Giang**

Thực hiện Công văn số 3470/BTTTT-CBC ngày 12/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sơ kết thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 như sau:

**1. Công tác triển khai phổ biến, quán triệt**

Luật Báo chí năm 2016 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 và Chủ tịch nước công bố Luật ngày 29/4/2016, thay thế Luật Báo chí 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Sau khi Luật Báo chí năm 2016 ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan, các cơ quan báo chí và địa phương quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời.

Tập trung chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng với các hình thức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đặc biệt là quán triệt đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí của tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước đến tất cả các cơ quan báo chí, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã... từ đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan hoạt động báo chí nắm bắt kịp thời và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc theo luật định.

Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh triển khai, đánh giá tình hình thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và đóng góp ý kiến xây dựng quy định đạo đức người làm báo Việt Nam đến tất cả hội viên, người làm báo, cộng tác viên về những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016, để người làm báo nắm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí 2016, và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động thông tin báo chí; đặc biệt là Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà



nước. Theo đó, hàng năm, tỉnh có tổ chức tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Cuộc họp này nhằm đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng, cũng như định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời cho các cơ quan báo chí; nhất là những vấn đề quan trọng, các sự kiện, vụ việc phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh, hay những vấn đề dư luận đang quan tâm.

## **2. Kết quả thực hiện**

Luật Báo chí năm 2016 ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của các cơ quan báo chí cũng như trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Luật Báo chí đã quy định đầy đủ, cụ thể như: Quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; mở rộng đối tượng thành lập các cơ quan báo chí; quy định về liên kết trong hoạt động báo chí; về quyền tác nghiệp của báo chí; chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí; hoạt động hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài; hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài... Có thể nói rằng, Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực, đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi và hoàn thiện cho các nhà báo hoạt động, nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời và định hướng cho xã hội.

Trên cơ sở Luật Báo chí năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động đối với các loại hình báo chí đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 về phê duyệt Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”, từ đó thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong tỉnh hoạt động; hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh được hoàn thiện, phát triển; chất lượng nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền ngày càng nâng lên, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, bảo đảm định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh... góp phần phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh.

Nhìn chung, sau gần 02 năm thực hiện, tỉnh Kiên Giang luôn nghiêm túc quán triệt và quan tâm công tác tổ chức, triển khai Luật Báo chí và các văn bản của Trung ương quy định về hoạt động báo chí; bước đầu cơ bản thuận lợi, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đầy mạnh phát triển sự nghiệp báo chí đi đôi với tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Đài Truyền thanh cấp huyện và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nhất là đội ngũ làm báo trên địa bàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Luật Báo chí.

### 3. Đề xuất, kiến nghị:

Để thuận lợi hơn trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí tại địa phương, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành thông tư quy định chi tiết quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các báo chí, báo ngành Trung ương, cũng như báo chí các tỉnh, thành bạn hoạt động ở các địa phương; quy định chi tiết quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên các cơ quan báo chí tại địa phương... Đồng thời, ban hành thông tư quy định cụ thể việc thực hiện Luật Quảng cáo đối với quảng cáo trên báo chí, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác.

Trên đây là báo cáo triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

#### *Nơi nhận:*

- Cục Báo chí;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- LĐVP, P.VHXH, P.TH;
- Lưu: VT, ltram.

 **CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  


**Mai Anh Nhịn**

